



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๖๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

**ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน
(สายวิชาการ, สนับสนุน) ประชุมพุธนี้**

**สว. จัดอบรมปฏิบัติการ การร้อยมาลัย
เพื่อเสริมสร้างสมาธิการเรียนรู้**

เนื่องด้วย อธิการบดีจะมีการชี้แจงเกี่ยวกับระบบ การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้ กำหนด จัดประชุมในวันพุธที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ ชั้น ๒ อาคาร ทีปวิชัย ดังนั้น จึงขอให้พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสาย วิชาการและสายสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ นโยบาย และรับฟังการชี้แจงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ตรงกัน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามระบบการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ต่อไป

**มรพส. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงหัวหน้าส่วนราชการ
จัดประชุมสภากาแฟ ๒๖ กันยายน ศกนี้**



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมสภากาแฟ รับรองหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด พิษณุโลก ในวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส. ส่วนวังจันทน์ เพื่อเชิวงค์กยภาพมหาวิทยาลัยฯ และเปิดตัวโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิวให้หัวหน้าส่วนราชการ ต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูลและความเคลื่อนไหว

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่าน ร่วมต้อนรับ และร่วมงานสภากาแฟ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ครั้งที่ ๔) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การร้อยมาลัย : เสริมสร้างสมาธิการเรียนรู้” โดยมี อาจารย์ จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส. เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ทำให้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ในเรื่อง การร้อยมาลัย เป็นการ ฝึกสมาธิ และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงทำให้ได้รับความ สนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

แผนกท่องเที่ยวสะพานนะเขต ลาว ลงนาม MOU กับ สทว. มรพส



เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ที่ผ่านมา อ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ นางบุญมี ชันติวง หัวหน้าแผนกท่องเที่ยวแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ตกลงความร่วมมือซึ่งกันและกันในการเป็นภาคีเครือข่าย ด้านการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ เผยแพร่ และพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรม ในงานเลี้ยงรับรอง ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ มรพส.ส่วนวังจันทน์

มรพส.ร่วมจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จ.พิษณุโลก



จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เทศบาลนครพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยนเรศวร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ร่วมกันจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ที่ผ่านมา ณ ลำน้ำน่าน บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมี นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัด พิษณุโลก เป็นประธาน ในส่วนของ มรพส. ผศ.สมบัติ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาไว้ซึ่งประเพณี อันดีงามของไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และการท่องเที่ยวของไทยให้แพร่หลายด้วย โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต พุทธนี้.. คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ งานอนามัยและสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ **ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณชั้น ๑ กองพัฒนานักศึกษา มรพส.ส่วนทะเลแก้ว ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.** โดยโลหิตที่ได้จากการบริจาค เหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก จะนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในโอกาสต่อไป